



## ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

เรื่อง แนวทางการดำเนินการรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ตามที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ได้ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๔ อาศัยอำนาจตามมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ และครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านภาค ก และภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๔ และประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ โดยได้แจ้งหลักเกณฑ์ วิธีการ กำหนดวันเวลา และสถานที่ในการรายงานตัวไปแล้ว นั้น

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์จึงขอให้ผู้สอบแข่งขันได้ที่ต้องมารายงานตัวในวันศุกร์ที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมแสงเทียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ปฏิบัติตามภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด กรณีผู้สอบแข่งขันได้ที่ถูกเรียกให้มารายงานตัว เป็นผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่อยู่ระหว่างรักษาตัว หรือผู้ที่มีหลักฐานยืนยันผลการตรวจฯ โดยวิธีการตรวจ ATK เป็น Positive (พบเชื้อ) หรือ RT - PCR เป็น Detected (พบเชื้อ) หรือเป็นผู้ได้รับเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้นโดยฉับพลันและไม่สามารถมารายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้ง ตามวัน เวลา และสถานที่ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์กำหนดได้ ให้รายงานตัวผ่านระบบออนไลน์จากสถานที่รักษาตัว

/หรือสถานที่...

หรือสถานที่กักตัว ในวันและเวลาดังกล่าว โดยให้แจ้งรายชื่อมายังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์  
ที่ LINE ID : <https://bit.ly/mwAjP๘๐> ในวันและเวลาราชการ และส่งเอกสารยืนยันการรายงานตัวพร้อม  
แนบเอกสารหลักฐานที่ยืนยันว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ มาทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ E-mail :  
[nsw๑๘๘๒๐๑@gmail.com](mailto:nsw๑๘๘๒๐๑@gmail.com) จึงจะถือว่าผู้สอบแข่งขันได้ ได้มารายงานตัวตามขั้นตอนและวิธีการที่สำนักงาน  
ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์กำหนดไว้ หากไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนหนึ่งใดแล้ว จะถือว่าท่านสละสิทธิในการเข้า  
รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะเรียกร้องสิทธิในภายหลัง มิได้  
หากมีข้อสงสัยประการใด ติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๕๖๒๒-๖๔๕๖ ในวันและเวลาราชการ

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕



(นายเพชรรัตน์ นิมพันธ์)

ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่แทน  
ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์



LINE ID :  
<https://bit.ly/mwAjP๘๐>